

LỚP CHỌN, TRƯỜNG ĐIỂM Kỳ vọng của bố mẹ - áp lực của con trẻ

Chỉ còn gần 1 tháng nữa, học sinh toàn tỉnh sẽ bước vào năm học 2024 - 2025. Thời điểm này, cùng với việc chuẩn bị tốt hệ điều kiện, các cơ sở giáo dục đang gấp rút sắp xếp lớp học, bố trí giáo viên chủ nhiệm của từng lớp. Câu chuyện về lớp chọn, trường điểm dường như vẫn chưa dừng lại khi đó là nhu cầu của nhiều phụ huynh. Sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con trẻ có thể là nguồn động lực mạnh mẽ, đánh thức tiềm năng của trẻ, nhưng cũng có thể trở thành áp lực đè nặng trên hành trình trưởng thành của con.



Trường THCS Trung An (Vũ Thư) được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo bảo đảm sự đồng đều giữa các lớp trong trường.

Hành trình chạy đua lớp chọn, trường điểm

Thành tích học tập của con là điều mà phụ huynh nào cũng kỳ vọng, mong muốn nhằm hướng tới mục tiêu con học giỏi, sau này thành đạt, có địa vị trong xã hội. Là gia đình có điều kiện kinh tế khá giả nên từ khi con gái vào mầm non rồi tiểu học, chị Nguyễn Thị Chuyên, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động học tập hay phong trào nào của con. Là một đứa trẻ lanh lợi, thông minh, lại có nhiều tài lẻ, con gái chị gần như trở thành "nhân vật chính" trong tất cả mọi hoạt động của lớp, trường. Hoạt động nào có bé tham gia cũng đều mang về giải thưởng. Khi con vào lớp 1, chị xin cho con vào một trường tiểu học theo mong muốn, đồng thời xin cho con vào lớp mà theo như chị tham khảo thì đó chính là lớp "vip" của khối. Với sự nỗ lực và cách làm đó, từ lớp 1 đến lớp 8, con chị luôn học lớp chọn của những ngôi trường có tiếng ở thành phố. Tiếp xúc với con của chị Chuyên, không ai có thể phủ nhận đây là một cô học trò khá nhanh nhẹn, hoạt ngôn. Những tấm giấy khen, giấy chứng nhận treo kín góc học tập nhỏ cũng đủ để mọi người hiểu con chị xuất sắc nhường nào. Chị Chuyên chia sẻ: Để có thành tích của ngày hôm nay, tôi phải cho con học trong môi trường đặc biệt, đó là có thầy cô dạy giỏi và sự "cạnh tranh" từ các bạn trong lớp. Từ đó, con có động lực phấn đấu. Suy nghĩ và cách làm của chị Nguyễn Thị Chuyên cũng là điều mà không ít phụ huynh đang thực hiện. Lớp chọn,



Màn đồng diễn múa hát chào của học sinh Trường Tiểu học và THCS Bắc Hải (Tiền Hải).

trường điểm không chỉ còn là mong muốn mà trở thành khát vọng, mục tiêu phấn đấu trong suốt hành trình học tập của con đối với nhiều bậc phụ huynh. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng xuất sắc như con của chị Chuyên. Chị Lê Hải An, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) hiện có 2 con đang học lớp 9 và lớp 4. Chị An tâm sự: Cũng như bao phụ huynh khác, tôi luôn đặt ra mục tiêu và sắp xếp tất cả mọi việc từ ăn uống, sinh hoạt đến học tập của con. Vì vậy, tôi cũng không nằm ngoài "cuộc chạy đua lớp chọn, trường điểm" bởi nếu chậm chân thì có thể con tôi sẽ không vào được lớp mà tôi mong muốn. Nhưng sau 5 năm học tiểu học, tôi nhận thấy bản thân đã sai khi chưa nhìn nhận, đánh giá đúng sức học của con. Con học lớp chọn đồng nghĩa với việc thấy cô sẽ dạy nâng cao hơn so với các lớp thường, bài tập về nhà chủ yếu là những bài khó mà với kiến thức của chúng tôi ngày xưa không thể

nào hướng dẫn cho con làm bài. Có những ngày con đi học về, con khóc nức nở bảo tôi rằng con không đi học nữa đâu, toàn bài khó con không làm được. Nghĩ tội con, vì vậy kết thúc 5 năm tiểu học, chị Lê Hải An nộp hồ sơ cho con học ở trường THCS đúng tuyến, cũng không đặt vấn đề xin cho con vào lớp chọn. Rút kinh nghiệm từ bạn lớn, với bạn thứ hai, chị cũng cho con học ở lớp bình thường của trường tiểu học trên địa bàn sinh sống. Chị thấy việc học của các con nhẹ nhàng hơn, gia đình cũng vui vẻ hơn.

Đừng biến thành tích của con thành "trang sức" của bố mẹ...

Để con được học lớp chọn, trường điểm, nhiều phụ huynh phải tìm mọi cách tính toán, vận dụng các mối quan hệ, nhờ vả các cấp có thẩm quyền để con mình có đủ điều kiện học ở trường điểm. Nhưng sự kỳ vọng của cha mẹ không dựa trên năng lực, sở trường của

con thì sẽ dễ dẫn đến những áp lực vô hình, để lại gánh nặng tâm lý và những tổn thương tinh thần không gì có thể bù đắp cho con trẻ. Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng xung quanh câu chuyện kỳ vọng của cha mẹ - áp lực của con trẻ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh trong khoảng khắc nào đó của một bộ phận làm cha làm mẹ. Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần chung ở nước ta là 8 - 29% đối với trẻ em và vị thành niên. Còn theo số liệu báo cáo của một số nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm là 26,3%, trẻ có suy nghĩ về cái chết là 6,3%, trẻ lập kế hoạch tự tử là 4,6%, trẻ cố gắng tự tử là 5,8%. Chưa dừng lại ở đó, con số này dự báo vẫn đang tiếp tục tăng dần theo các năm, cho thấy mức độ nghiêm trọng về vấn đề sức khỏe tâm thần đến từ những áp lực tâm lý

mà các em học sinh gặp phải. Cũng phải thừa nhận, một tỷ lệ không nhỏ trong số đó là các bệnh tâm lý do tác động của áp lực thi cử, cũng như sự kỳ vọng quá mức từ phía gia đình.

Với kinh nghiệm gần 20 năm giảng dạy, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Mai hiện đang sinh sống ở thành phố Thái Bình đã chứng kiến không ít hệ lụy từ chính việc chọn trường, chọn lớp của con theo mong muốn của cha mẹ. Một số em không "theo kịp bạn" dẫn đến tâm lý tự ti, mặc cảm, khủng hoảng tâm lý khiến cha mẹ phải chuyển trường.

Nhà giáo ưu tú Đỗ Đình Trọng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chia sẻ: Xin cho con vào học lớp thầy, cô giáo dạy giỏi, môi trường sư phạm tốt là mong muốn hoàn toàn chính đáng của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, cha mẹ hãy thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá năng lực của con có đáp ứng được môi trường học tập đó hay không. Nếu con cảm thấy bị áp lực, không còn vui vẻ khi học tập thì cha mẹ nên xem xét lại. Chúng ta hãy biến kỳ vọng của mình thành động lực giúp con trẻ tự tin vào bản thân, phát huy tiềm năng và vươn tới thành công.

Biến áp lực thành động lực

Ngay từ năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 2449 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. 8 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố đã ban hành rất nhiều công văn hướng dẫn cấp tiểu học, THCS tuyển sinh đúng tuyến, bảo đảm quy định về sĩ số và giới tính phù hợp. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình cho biết: Phòng đã ban hành công văn hướng dẫn tuyển sinh đến tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh việc tuyển sinh đúng tuyến, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị dựa trên điều kiện thực tế của từng nhà trường. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, tăng cường cơ sở vật chất để bảo đảm sự đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường. Từ đó giúp phụ huynh yên tâm cho con học tại cơ sở giáo dục nơi mình sinh sống, vừa giảm áp lực cho con vừa thuận tiện trong việc đưa đón.

Cùng với ngành giáo dục thành phố, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh cũng chú trọng đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá, tránh áp lực về điểm số, thành tích cho các cơ sở giáo dục cũng như học sinh, phụ huynh. Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng mong nhận được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh để cùng hiểu, đồng viên, chia sẻ, đồng hành cùng con trên mỗi chặng đường. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để cho con những góp ý, định hướng, tôn trọng các ý kiến, quyết định của các con. Hãy giúp con biến áp lực thành động lực, đừng để áp lực kéo lùi tương lai con trẻ.

LAN LINH

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

Kế hoạch số 08/KH-BCĐ, ngày 24/7/2024 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, các đại biểu cũng được truyền đạt các nội dung trong Hướng dẫn số 09/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu nắm vững kiến thức về phương pháp, cách thức để rà soát chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Từ đó có cách phân loại, đánh giá chính xác trong quá trình triển khai, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp trung thu



(chinhphu.vn) Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu... trên địa bàn.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thời điểm tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến. Vì vậy, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu cũng gia tăng nhanh.

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn, cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lên lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu đang tới gần.

Cụ thể, triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố...

Đồng thời, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu.

Nội dung tuyên truyền cho các đối tượng gồm:

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến trúc, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm.

- Đối với người tiêu dùng: Hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.

NGUYỄN TRIEU

MTTQ PHƯỜNG KỶ BÁ Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, những năm qua, MTTQ phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, góp phần vào bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Gia Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Kỳ Bá cho biết: Để làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, MTTQ phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, con em xa quê tham gia ủng hộ các nguồn lực thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo. MTTQ phường đã phối hợp với UBND phường và các ban, ngành, tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ "Vì người nghèo". MTTQ phường cũng công khai, minh bạch các nguồn ủng hộ theo

định kỳ 2 năm/lần; đồng thời chú trọng biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia ủng hộ quỹ. Từ đó lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách" đến mọi người, mọi nhà cùng hỗ trợ cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Bằng những việc làm thiết thực, trong năm 2023 và 7 tháng đầu năm 2024, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" phường Kỳ Bá đã vận động được gần 94 triệu đồng ủng hộ vào quỹ. Trong 5 năm 2019 - 2023, MTTQ phường đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6 nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng số tiền 275 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất

cho nhiều hoàn cảnh với số tiền hàng chục triệu đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, MTTQ phường cũng đã trao 344 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng khó khăn với tổng số tiền trên 161 triệu đồng. Qua đó bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ cận cận cảnh khó khăn của phường đều được nhận quà tết. Căn nhà lụp xụp, xuống cấp trước đây của gia đình bà Bùi Thị Mùi, tổ dân phố số 2, phường Kỳ Bá nay đã được xây mới, sửa chữa 6 nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng số tiền 275 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất

chức đoàn thể, cuộc sống của bà đã được cải thiện. Ông Phỉ Văn Dũng, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 2 cho biết: Để giúp bà Mùi có ngôi nhà mới, Ban công tác mặt trận tổ dân phố đã tích cực vận động gia đình, họ hàng của bà và người dân cùng chung tay góp sức, hỗ trợ xây nhà. Ngôi nhà của bà Mùi đã được hoàn thiện với diện tích 42m², bảo đảm tiêu chí 3 cứng, trong đó MTTQ phường hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. "Tôi rất vui vì được sống trong ngôi nhà khang trang. Tôi cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường

và các đoàn thể" - bà Mùi phấn khởi chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Vương, Bí thư Đảng ủy phường đánh giá: Ủy ban MTTQ phường đã làm tốt vai trò tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo với các hoạt động thiết thực, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Vì

người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Nhờ đó năm 2023, địa phương còn 27 hộ nghèo, chiếm 0,45%, giảm 0,03% so với năm 2022. Thời gian tới, Đảng bộ phường sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp vận động các nguồn lực đóng góp công tác an sinh xã hội, tập

trung xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo. Cùng với đó, phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện của Ủy ban MTTQ phường, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" để công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn phường Kỳ Bá đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa.



MTTQ phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) tổ chức khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Bùi Thị Mùi, tổ dân phố số 2.